

CSP - เหมือนทำให้ดูน่ากลัว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปและในวงการหุ้น รูปแบบการเล่นรูปแบบการแก่งตัว ของราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง หรือ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนเลยก็มี อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า จะเป็นหุ้นตัวไหน... ทำไมต้องขึ้นอยู่กับหุ้นนะหรือ จริงๆ ก็ไม่อะไรมากนัก แค่ไม่อยากกล่าวในที่นี้จะดีกว่า เอาไว้เจอกันตามงานสัมมนา หรือ เดินสวนกัน ก็ถ้าไม่รู้จักจริงๆ จะได้บอกให้... แต่ที่หลักๆ หรือ เนื้อหา ในการขึ้นลงของราคาหุ้นนั้น มีแค่ 2 จะออกมาให้ดูว่าหุ้นน่ากลัว หรือว่า หุ้นน่าสนใจ แล้วเราก็อาจจะต้องตี ความหมายในเชิงลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่า ทำไมต้องออกมาที่น่ากลัว หรือออกมาน่าสนใจ... หรือถ้าเราเจอหุ้น ที่เป็นหุ้นดีๆ พื้นฐานแกร่งๆ แนวโน้มทางพื้นฐานดูดีมีอนาคต แต่ราคาหุ้นเล่นแก่งเสียหน้ากลัว นี่แหละ ต้องคิดต่อให้ได้ว่าทำไม... แล้วในทางตรงกันข้าม หุ้นที่ไม่ได้แทบจะไม่มีอะไรเลย พื้นฐานก็แย่งแย่ง แนวโน้มใน การทำธุรกิจก็ยังไม่ไหว หรือยังไม่ทำอะไรเลย แต่ราคาหุ้นเล่นแก่งตัวให้เห็นหน้าสนใจ น่าสายสอ ทำไมถึงเป็นแบบนี้... เรื่องแบบนี้ กล่าวไว้ผ่านแล้วว่า การเล่นหุ้น บางครั้งต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับ (ศาสตร์คืออะไร ศิลป์คืออะไร บอกไปแล้ว) ใครที่เป็นมือใหม่ๆ ต้องขยัน หมั่นศึกษาหน่อยนะ ส่วนเรื่องนี้ เห็นอเมฆเชื่อว่า มือเก่าๆ หรือ อยู่ในวงการหุ้นมานานพอสมควร น่าจะต้องทราบดีในเรื่องเกมการแก่งตัว ของราคาอย่างเห็นอเมฆกล่าวมา แต่ถ้าใครไม่ทราบ อันนี้น่าเป็นห่วงนะ... เพราะท่านจะยังคง ฝ่าแต่ขอ ปลายจากชาวบ้านเขาทุกวัน ยังไม่สามารถจะหาปลาได้ด้วยตัวเอง ต้องรีบๆ ปรับตัวให้ทันตลาดนะครับ

ดูตามเกม... เอากันตามภาพนี่เลยนั่น ก็ต้องบอกว่า เล่นเกมน่ากลัว มากกว่าน่าสนใจนะ เรียกว่า ขึ้นเร็ว แต่ก็ลงลึก...แต่มองอีกด้านหนึ่งที่จำเป็น อาจจะเป็นไปได้ ที่เป็นการ ทำให้หน้ากลัวก็ได้นะ

- แนวรับ : ... ไม่ต่ำกว่า 2.90 ยังน่าสนใจ หรือ ยืน 3.00 ได้ ก็ยังน่าตามน้า
- เป้าหมาย : ... ถ้าเล่นสั้น 3.30-3.40 คาดหวังได้ ถ้ามองยาว ลุ้น 4.2+/-

Price Chart...(CSP)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CSP... วันนี้ เอาอีกรูปแบบหนึ่งของ MA ที่เห็นอเมฆใช้บ่อยๆ คือเรื่องของ เส้น 3 เซียน หรือ ถ้าใครจะเอาแบบว่า MA 2 เส้นที่ใช้ดูภาวะของหุ้นก็ได้ คือ เส้น 50 วัน กับเส้น 200 วัน... เราก็จะรู้ว่า CSP นั้น อยู่ในภาพ หรือ ยังอยู่ในภาพของการเป็นภาวะกระทิง แล้วราคาที่ตั้งจากระดับ MA50days นั้น ถือว่าดูดีเลย ถ้ามองผ่านแนวต้านรูปแบบโครงสร้างเชิงลบที่ 2.80 ได้อาจจะตีความหมายไว้ก่อนได้ว่า แนวโน้มของขาจบแล้วตอนนี้ น่าจะต้องว่ากันในเรื่องของการมองทางขึ้นได้... และหากว่าสามารถขึ้นไปยืนระดับ 3.00 ได้มันคงจะยิ่งมองได้ว่า โอกาสขึ้นต่อเนื่อง เริ่มมีความเป็นไปได้ หรืออย่างน้อยๆ ก็น่าจะทดสอบ High ได้ไม่ยาก

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้ลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน